

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2559

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
<ul style="list-style-type: none"> ■ पोस्टทูเดย์ ■ บ้านเมือง 	<p><u>สธ.เร่งเดินหน้านโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินฟรีทุกสิทธิ</u></p> <p>เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคมเพื่อเดินหน้านโยบายให้ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการรักษาที่ปลอดภัย และไม่ถูกเรียกเก็บเงิน ได้ข้อสรุปว่าหลังจากนี้ รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 3 กองทุนสุขภาพ และโรงพยาบาลเอกชน กำหนดแนวทางการจัดการใหม่ รวมถึงให้มีการนิยามอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนทราบและให้โรงพยาบาลต่างๆ ยอมรับโดยจะใช้นิยามของสพฉ. เป็นเกณฑ์ เช่น ผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว ระบบการหายใจติดขัด ภาวะช็อกนอกจากนี้ จะมีการหารือกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อหารูปแบบและอัตราการจ่ายเงินที่ยอมรับได้ทุกฝ่าย รวมถึงจัดการระบบรองรับหลังผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครบ 72 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องส่งผู้ป่วยกลับโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยกระทรวงสาธารณสุขจะบริหารจัดการการสำรองเตียงร่วมกับ 3 กองทุน และโรงพยาบาลในสังกัด รวมถึงเรื่องราคากลาง ที่ทั้ง 3 กองทุน และโรงพยาบาลเอกชนนำราคากลางมาเสนอ จะให้หน่วยวิชาการเร่งนำไปพิจารณาต่อไป</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ पोस्टทูเดย์ 	<p><u>กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กช่วงปิดเทอม อยู่บ้านเล่นกับสุนัขหรือแมวระวังถูกกัดหรือข่วน ซึ่ปีนี้งัดปีเสียชีวิตแล้ว 3 ราย</u></p> <p>นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากปัจจัยสภาพอากาศที่ร้อน ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะในเด็ก เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากอยู่บ้านเล่นกับสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ให้ระมัดระวังอาจถูกกัดหรือข่วน รวมถึงไม่ไปเหยียบสุนัขไม่มีเจ้าของ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคสำนักโรคบาตวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2559 พบผู้ป่วย 3 ราย จาก 3 จังหวัด เสียชีวิตทั้ง 3 ราย จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตคือ ระยอง สมุทรปราการ และ สงขลา ด้านการป้องกันโรค ขอแนะนำให้ระมัดระวังการสัมผัสสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะลูกสุนัข และเฝ้าระวังเด็กๆ ไม่ให้เล่นกับสัตว์ที่ไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ที่สำคัญต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ และรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย ด้วย คาถา 5 ย. “อย่าเหยย อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ” จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ ข่าวสด ■ NBT 	<p><u>อธิบดีกรมสบส. แจงการ “ดีทีเอกซ์” จัดอยู่ในประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย!</u></p> <p>จากกรณี การแชร์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า มีประชาชนที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เสียชีวิตหลังจากการล้างพิษด้วยวิธีกินแต่ผลไม้ ดื่มน้ำมะพร้าวผสมกับน้ำใบายานาง ต่อเนื่องเป็นเวลา 2-3 วัน ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งใน กทม.วันนี้ (23 มีนาคม 2559) นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส. ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและเจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมเป็นการด่วน ซึ่งการล้างพิษ หรือดีทีเอกซ์ถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือก จัดอยู่ในประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่บริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ซึ่งบริการประเภทนี้</p>

ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการอื่นเสริมด้วย เช่น การอบไอน้ำเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ สถานที่ให้บริการต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการขึ้นทะเบียน แสดงว่าเป็นสถานประกอบการเถื่อน ขอความร่วมมือประชาชนหากพบที่มีการให้บริการผิดที่ผิดกันในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานพยาบาล ให้แจ้งที่สายด่วน สบส. 02-193-7999 หรือเฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ ,เฟซบุ๊กมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กรม สบส. ได้จัดทำร่างกฎหมาย “พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559” สำเร็จแล้ว อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ประมาณเดือนตุลาคม 2559 เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ซึ่งไม่ได้เป็นการรักษาโรค ได้แก่ 1.กิจการสปา 2.กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 3.กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม รวมถึงกิจการอื่นๆเพื่อสุขภาพ กิจการทั้งหมดนี้จะต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานมีวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และห้ามมิให้มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณของบริการเพื่อสุขภาพว่าสามารถบำบัด รักษาหรือป้องกันโรคได้ทุกชนิด

ด้านทันตแพทยสมาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วรวมทั้งหมด 1,609 แห่ง ประกอบด้วยสปา 509 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 แห่ง นวดเพื่อเสริมสวย 30 แห่ง โดยอยู่ในส่วนภูมิภาค 1,265 แห่ง ที่เหลืออีก 344 แห่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วง 6 เดือน ที่รอกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สำนักสถานพยาบาลฯ จะดำเนินการจัดเตรียมตั้งคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ นอกจากนี้จะจัดอบรมชี้แจงผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายได้ทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้

■ ไทยรัฐ

แพทย์ชี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบพบบ่อยในผู้หญิง แนะนำอย่าปล่อยเรื้อรังอาจเป็นโรคไตได้

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบมากในช่วงอายุ 20-50 ปี สาเหตุที่พบโรคนี้ในผู้หญิงมากกว่าชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นกว่าผู้ชาย เชื้อโรคบริเวณปากท่อปัสสาวะ จึงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่า ประกอบกับปากท่อปัสสาวะของผู้หญิงยังเปิดออกสู่ภายนอกในบริเวณใกล้กับช่องคลอดและทวารหนัก จึงมีโอกาสติดเชื้อทั้งจากช่องคลอดและจากทวารหนักได้ เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีหลายชนิด ประมาณ 75-95% เกิดจากเชื้ออีโคไล มีทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน รักษาหายได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือจากการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งมักมีอาการอักเสบเป็นๆหายๆเรื้อรัง มีอาการรุนแรงน้อยกว่าการอักเสบเฉียบพลัน กลุ่มเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ผู้ที่กลั้นปัสสาวะนาน ส่งผลให้ปัสสาวะแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญเติบโตได้ดี ผู้สูงอายุ เพราะสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไม่ดี โดยเฉพาะผู้ที่ขาดคนดูแล และไม่คอยเคลื่อนไหว มักนั่งๆนอนๆ ผู้ที่ดื่มน้ำน้อย ส่งผลให้ไม่ค่อยได้ปัสสาวะ ปัสสาวะจึงแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญได้ดี อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ ปัสสาวะบ่อย ครั่งละน้อยๆ ปวด เบ่ง แสบ โดยเฉพาะตอนสุดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า คือ ปัสสาวะสีชมพู หรือเป็นเลือด หรือตรวจพบเม็ดเลือดแดงได้จากการตรวจปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นหรืออาจเป็นหนองขึ้นกับความรุนแรงของโรค มีกลิ่นผิดปกติปวดท้องน้อยมีไข้ มีได้ทั้งไข้สูงและไข้ต่ำ แต่มักไม่มีไข้เมื่อเป็นการอักเสบเรื้อรัง

	<p>บางครั้งอาจมีสารคัดหลั่งบริเวณอวัยวะเพศร่วมด้วย เมื่อเกิดจากติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจมีคลื่นไส้อาเจียนได้ เมื่อเป็นการติดเชื้อเฉียบพลัน อาจมีนิ่วบนออกมาในปัสสาวะ เมื่อเกิดร่วมกับนิ่วในไต หรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ผลข้างเคียงจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ การลุกลามเป็นการอักเสบของไต ซึ่งเมื่อเรื้อรังอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้ หรือเมื่อการอักเสบติดเชื้อรุนแรง อาจลุกลามเป็นการอักเสบติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไทยรัฐ ▪ คม ชัด ลึก 	<p><u>เป็นโรคเหงือกอักเสบรุนแรง</u></p> <p>นักวิจัยทางการแพทย์ต้องสะดุ้งเมื่อค้นพบว่าโรคเหงือกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอัตราสมองเสื่อมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะต้นๆ พวกเขาได้ค้นพบในการศึกษาผู้ป่วย ซึ่งมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ขนาดน้อยไปจนถึงขนาดกลาง จำนวน 59 คน พบว่าสองโรคนั้น เกี่ยวพันกัน ทำให้เชื่อว่าโรคเหงือกอักเสบอาจจะยิ่งเร่งให้อัตราสมองเสื่อมหนักขึ้น ทางแพทย์สมาคมโรคสมองเสื่อมของอเมริกาได้รับเตือนว่า หากสามารถพิสูจน์ได้จริงแล้ว ควรจะให้คนไข้โรคสมองเสื่อมรักษาสุขภาพปากให้สะอาดไว้ เหตุที่โรคเหงือกอักเสบนั้น อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้โรคสมองเสื่อมหนักขึ้น ดร.ดร็ก บราวน์ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา ของสมาคมโรคสมองเสื่อม ได้แสดงความเห็นว่าการศึกษานี้ยังมีตัวอย่างจำนวนน้อย ซึ่งทำให้เกิดสงสัยขึ้นมาว่าโรคเหงือกทำให้เป็นโรคสมองเสื่อม หรือในทางกลับกันแน่.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไทยโพสต์ 	<p><u>สูบโคเคนดันความดันเลือดพุ่ง</u></p> <p>เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสูบโคเคน ทำให้ความดันโลหิตขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และอาจทำให้เป็นโรคหัวใจ นำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ ความรู้นี้ได้จากการศึกษาผู้ป่วยเป็นลมอัมพาตเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จำนวน 1 พันกว่าคน ที่มีวัยระหว่าง 15-49 ปี ที่เข้าโรงพยาบาลต่างๆ ที่เมืองบัลติมอร์ วอชิงตัน โรคนี้เกิดจากเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน เพราะลิ่มเลือด เป็นโรคอัมพาต แบบที่เป็นกันมากที่สุดรายงานแจ้งว่า ผู้ที่เพิ่งสูบโคเคน มาเมื่อวันก่อน จะเสี่ยงกับการเป็นอัมพาตมากกว่าๆกับผู้ที่ไม่เคยเสพมาก่อนเลย สูงถึง 6 เท่า และแม้แต่จะเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่และไม่กินเหล้า ก็ไม่ช่วยอะไรได้.</p>